

กองทุนมูลนิธิ มสวท. เพื่อการศึกษา

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์

ชื่อบัญชี “กองทุนเพื่อการศึกษา”

เลขที่บัญชี 038 - 4 - 43328 - 4

ความเป็นมา : การก่อตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา

กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ยั่งยืน แต่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ปัญหาการขาดแคลนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งรัดให้มีการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยจัดสรรทุนการศึกษา การฝึกอบรม การวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาในสาขาที่ขาดแคลนในต่างประเทศ

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เป็นองค์กรสาธารณณะที่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2551 ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนหนึ่งมาจากเด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ที่มุ่งหวังแต่เรียนให้จบและหันไปประกอบอาชีพอื่นที่มีรายได้สูงซึ่งไม่ตรงกับสาขาที่ได้เล่าเรียนมา และหากค้นหาสาเหตุที่แท้จริงแล้ว พบว่า การขาดค่านิยมและแรงจูงใจเรื่องจิตบริการและการบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นสาเหตุใหญ่ที่สำคัญประการหนึ่ง ดังนั้น รศ. ดร. ประสิทธิ์ ทิฆมพุมิ ประธานมูลนิธิ จึงมีแนวคิดที่จะก่อตั้ง “กองทุนเพื่อการศึกษา” ขึ้น เพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนให้เกิด “การสร้างเยาวชนคุณภาพ” โดยเน้นสร้างค่านิยมและแรงจูงใจให้กับเยาวชนที่กำลังศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เห็นคุณค่าของตนเองและผลงาน/กิจกรรมที่ทำเพื่อสาธารณประโยชน์ อันเกิดจากการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับในปี 2553 นี้ คณะกรรมการมูลนิธิ มสวท.ได้จัดทำโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2010” (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2010) ขึ้น เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ นอกจากนี้ คณะกรรมการมูลนิธิ ยังเห็นชอบให้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับ นิสิต นักศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ เพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรด้านการศึกษาและด้านการศึกษา ค้นคว้า เพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ จำนวน 19 ทุน ใช้ชื่อ “ทุนเยาวชนคุณภาพประจำปี 2553” (Quality Youths Scholarship of The Year 2010) โดยวิธีการคัดกรองจากนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆครอบคลุมทั่วประเทศ ที่มีความประพฤติดี และมีผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ

คณะกรรมการมูลนิธิ มสวท. ได้กำหนดให้มีการจัดงานประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2010” และพิธีมอบทุนการศึกษาพร้อมไปประกาศเกียรติคุณ “ทุนเยาวชนคุณภาพประจำปี 2553” ในวันที่ 19 ตุลาคม 2553 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย (สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2515 หรือเมื่อ 36 ปีที่แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่ครั้งแรกของโลกด้วยพระองค์เอง ณ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และทรงพระปรีชาสามารถบังคับให้ฝนตกลงตรงเป้าหมาย ท่ามกลางสายตาของคณะผู้แทนของรัฐบาลจากต่างประเทศ ข้าราชการและพสกนิกรชาวไทยที่เข้าชมการสาธิตต่างพากันชื่นชมยินดีในพระปรีชาการสาธิตฝนเทียมครั้งนั้น ถือเป็นต้นกำเนิดเทคโนโลยีฝนหลวงที่พัฒนาเป็นการทำฝนเทียมมาถึงปัจจุบัน และเพื่อจารึกไว้เป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2543 คณะรัฐบาลจึงมีมติให้เกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และกำหนดให้วันที่ 19 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันเทคโนโลยีของไทย” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด โดยได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัย และทรงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน ตลอดจนจนเป็นการแสดงเทคโนโลยีที่คิดค้นประดิษฐ์ และพัฒนาโดยคนไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นและเข้าร่วมพัฒนาเทคโนโลยีของไทย) และยังเป็นวัจนครบรอบปีที่ 2 ของการสถาปนามูลนิธิ มสวท. อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อการศึกษา

1. เพื่อจัดทำโครงการ หรือกิจกรรม เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลคุณภาพให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างเพื่อให้รับรู้คุณงามความดีและเป็นต้นแบบให้แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไป
2. เพื่อจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา อาทิเช่น “ทุนเยาวชนคุณภาพประจำปี” และประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นเยาวชนตัวอย่าง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของการทำผลงานหรือกิจกรรมโดยประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
3. เพื่อเป็นการทำกิจกรรมอันดีงามถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบต่างๆ
5. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุน ให้รางวัลแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป เพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มเป้าหมาย

- นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความประพฤติดี และมีผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ โดยประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- บุคลากรภาครัฐและเอกชน ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในเรื่องการสร้างสรรคผลงานและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พื้นที่เป้าหมาย

ครอบคลุมทั่วประเทศ
